
ชัยอนันต โลจิสติกส รุกการคาชายแดนไทย-พมา สั่ง

ซือ้วอลโว ทรัคส 60 คันรองรับแผนขยายงาน

ชัยอนันต โลจิสติกส รุกการคาชายแดนไทย-พมา สัง่ซื้อวอลโว ทรัคส 60 คันรองรับแผนขยายงาน

• พรอมเขาส ูLogistics 4.0 เปลี่ยนรถใหมทัง้หมด พรอมขยายจาก 40 คันเป็น 60 คัน

• ยํ้าการใชวอลโว ทรัคส ทัง้ฟลีท เป็นการยกระดับการใหบริการแกลูกคา

บริษทั ชัยอนันต โลจิสติกส จํากัด ซึ่งเป็นผูใหบริการขนสงสินคาขามพรมแดนไทย-พมา ผานดานแมสอด สัง่ซื้อรถ

หัวลากวอลโว ทรัคส รุน FH13 440 แรงมา จํานวน 60 คันเพื่อทดแทนฝูงรถปัจจุบันจํานวน 40 คัน ที่มีอายุการใช

งานมานาน 5 ปี และเพิ่มอีก 20 คันเพื่อรองรับแผนขยายงาน

นายอนันต เกษมเศรษฐสิทธิ ์ ประธานเจาหน าที่บริหารบริษทั ชัยอนันต โลจิสติกส จํากัด เปิดเผยวานับจากการกอตัง้

บริษทัฯ เมื่อปี 2553 บริษทัฯ ไดสรางกองรถที่เป็นรถบรรทุกวอลโว ทรัคส ทัง้หมดเพื่อสรางความมัน่ใจใหกับลูกคา

วาบริษทัฯ จะสามารถรับขนสงสินคาของลูกคาทุกรายไปถึงเป าหมายไดอยางปลอดภัย ทัง้น้ีเพราะเสนทางขนสง

สินคาจากภาคกลางและกรุงเทพมหานครขามไปยังชายแดนพมาผานดานชายแดนแมสอด จังหวัดตากนัน้ เป็นเสน

ทางขึ้นเขาที่มีความชันและทางโคงตลอดเสนทางนับจากเขาสูจังหวัดตาก จึงทําใหบริษทัฯ ไดเล็งเห็นถึงการสราง

ความแตกตางระหวางบริษทัฯ กับคูแขงดวยการใชรถที่มีประสิทธิภาพสูงที่จัดเต็มดวยอุปกรณไฮเทคเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตของพนักงานขับรถและทรัพยสินอันมีคาของลูกคาทัง้เที่ยวขาขึ้นและขาลอง

“ผมไดทดลองรถหลายยี่หอแลว สุดทายผมมัน่ใจในรถวอลโว ทรัคส ผมจึงตัดสินใจตัง้แตวันแรกของการดําเนิน

ธุรกิจภายใตบริษทั ชัยอนันต โลจิสติกส จํากัด วาจะตองนํารถที่มีประสิทธิภาพสูงมาใหบริการแกลูกคาเรา ซึ่งลูกคา

ของเรามัน่ใจมากเมื่อเห็นวาทัง้กองรถของเราเป็นรถวอลโว ทรัคส ทําใหเขาอุนใจวาสินคาที่รับขนใหกับเขานัน้ จะ

ปลอดภัยและถูกจัดสงไปถึงจุดหมายปลายทางอยางเรียบรอย” นายอนันต กลาว

บริษทั ชัยอนันต โลจิสติกส จํากัด กอตัง้โดยบริษทั ชัยอนันต การเกษตร จํากัด ซึ่งบริษทัแมดําเนินธุรกิจมาตัง้แตปี

พ.ศ. 2543 โดยรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและขนสงไปยังโรงงานที่ใชพืชผลทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบทัว่ภาค

กลาง รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ โดยใชรถบรรทุกหลากหลายยี่หอ

ตอมา เมื่อการคาชายแดนไทย-พมาผานดานแมสอด ไดขยายตัวอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะในชวงที่รัฐบาลในกลุมประ

เทศ AEC ไดกําหนดนโยบายรวมกันที่จะขยายการคาระหวางกันใหสะดวกมากยิ่งขึ้น จึงทําใหบริษทัแมตัดสินใจจัด

ตัง้บริษทั ชัยอนันต โลจิสติกส เพื่อบุกเบิกการขนสงสินคาขามแดนอยางจริงจัง

นายอนันต กลาววาในขณะเดียวกัน รัฐบาลปัจจุบันที่นําโดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดเรงเดินหน าการกอสราง

เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดําเนินการมาหลายรัฐบาล และขณะน้ีรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการผลักดันนโยบายน้ีใหเกิด
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ขึ้น จึงทําใหบริษทัฯ มีความมัน่ใจที่จะขยายกองรถจากปัจจุบันที่มีอยู 40 คันมาเป็น 60 คัน โดยลาสุดไดสัง่ซื้อรถวอ

ลโว ทรัคส รุน FH13 440 แรงมา จํานวน 60 คัน โดย 40 คันแรกเป็นการทดแทนกองรถปัจจุบันที่เริ่มทยอยปลด

ระวางเน่ืองจากอายุการใชงานครบกําหนดมาตรฐานของบริษทัฯ และอีก 20 คัน เป็นการรองรับแผนการขยายงาน

โดยเมื่อเร็ว ๆ น้ี ไดมีการรับมอบรถใหมจํานวน 20 คัน สวนที่เหลืออีก 40 คัน จะทยอยรับใหครบภายในปีน้ี

“ในขณะน้ี เรามีพันธมิตรจํานวนมากที่ตองการใหเราขนผลผลิตทางการเกษตรมายังกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น ๆ ใน

ภาคกลางเพื่อป อนใหกับโรงงานตาง ๆ ขณะเดียวกัน ในเที่ยวขากลับแมสอด เรามีคําสัง่ซื้อบริการขนสงสินคาจาก

โรงงานตาง ๆ จํานวนมากไปยังชายแดนไทย-พมาผานดานชายแดนแมสอด ลูกคาบางรายใหเราขนสินคาขามไปยัง

พมา ทําใหเราจําเป็นตองใชรถที่มีคุณภาพสูงเพื่อการขนสงสินคาอยางปลอดภัยและรถที่มีคุณภาพสูงจะมีขอได

เปรียบในการขนสินคาขามแดนเน่ืองจากระเบียบของรัฐบาลพมาที่เขมงวดกับคุณภาพรถขนสงสินคาขามแดนจาก

ประเทศไทยไปยังพมา” นายอนันต กลาว

นายอนันต กลาวถึงขอดีของการใชรถวอลโว ทรัคส ในการใหบริการลูกคาคืออุปกรณที่ติดตัง้ในรถบรรทุกวอลโว

ทรัคส นัน้ มีอุปกรณทันสมัยและไฮเทค ซึ่งสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลที่ตองการผลักดันผูประกอบการขนสงใหเขา

สู Logistics 4.0 คูขนานกับนโยบาย Thailand 4.0 ประกอบกับอุปกรณที่ทันสมัยเหลาน้ี ถือเป็นสวนสําคัญที่

พนักงานขับรถตัดสินใจทํางานกับบริษทัฯ มาเป็นระยะเวลายาวนาน

“ตองยอมรับครับวาปัจจุบันคนขับรถหายากมาก เราจึงตองรักษาพวกเขาใหอยูกับเราใหนาน รถที่พวกเขาขับ ถือ

เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญสูงตอการตัดสินใจทํางาน เมื่อพวกเขาขับรถวอลโว ทรัคส แลว พวกเขาไมอยากจะไปขับ

รถยี่หออื่นเลยเพราะความมัน่ใจในสมรรถนะของรถ ทําใหเขาเชื่อมัน่วาพวกเขาจะปลอดภัยเมื่ออยูหลังพวงมาลัยรถ

วอลโว ทรัคส” นายอนันต กลาว


